



**HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HƯNG HÓA**  
**5/183, Phố Sơn Lộc, P. Trung Sơn Trầm, Tx Sơn Tây, Tp Hà Nội**  
Email: [menthanhgiahunghoa@gmail.com](mailto:menthanhgiahunghoa@gmail.com)  
ĐT: 024 339 322 69

## **ĐƠN XIN HỖ TRỢ 03 LƯU XÁ: CO HAY, HUỖI MỘT, SÔNG MÃ TẠI TỈNH SƠN LA - NIÊN HỌC 2022 -2023**

Kính gửi: Hội A.F.A.P.S. Amicale Franco-Asiatique Paris sud!

Tôi là nữ tu Maria Mai Thị Hà, Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa - Giáo phận Hưng Hóa.

Kính thưa quý Hội, Giáo phận Hưng Hóa chúng tôi là một giáo phận trải rộng trên 10 tỉnh Tây Bắc: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang, Hà Nội, Hòa Bình. Trong nhiều năm trở lại đây, Hội dòng chúng tôi đã hướng nhiều đến vấn đề giáo dục nhằm giúp cho các em học sinh vùng dân tộc thiểu số có được cơ hội đến trường. Vì thế, trong giáo phận có nhiều lưu xá được mở ra để đón các em học sinh vùng cao trên các bản làng xuống học.

Tại tỉnh Sơn La có lưu xá Mường La, thuộc thị trấn Ít Ong, huyện Mường La với 18 học sinh; lưu xá Co Hay thuộc bản Co Hay, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã với 28 học sinh; lưu xá Huỗi Một thuộc bản Pá Công, xã Huỗi Một, huyện Sông Mã với 25 học sinh. Cả 03 lưu xá trên chủ yếu tiếp nhận các em học sinh dân tộc H'Mong từ các bản làng xuống ở nội trú, để giúp các em có được cơ hội đi học. Tuy nhiên, nguồn kinh phí để duy trì các nhà lưu xá còn nhiều hạn hẹp nên việc tiếp nhận các em học sinh đến các lưu xá còn gặp khó khăn. Vì thế, kính mong quý Hội giúp đỡ kinh phí cho các em tại 03 lưu xá: Mường La, Co Hay, Huỗi Một, được tiếp tục đi học trong niên học 2022-2023. Số tiền quý Hội hỗ trợ, sẽ được chúng tôi sử dụng vào tiền ăn uống, tiền mua sách vở, dụng cụ học tập....và các chi phí khác cho các em.

Thay lời cho các em học sinh được nhận hỗ trợ, tôi xin chân thành cảm ơn Hội A.F.A.P.S. Amicale Franco-Asiatique Paris sud và tôi cũng kính chúc quý vị được mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống

*Sơn Lộc, ngày 18 tháng 07 năm 2022*



**Nữ tu Maria Mai Thị Hà**  
**Tổng Phụ trách**



LƯU XÁ CO HAY



LƯU XÁ HUỖI MỘT



**LƯU XÁ MƯỜNG LA**